



บัณฑิต มร.ลป. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ณ หอประชุมที่ปิงกรีศรีมโหสถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.ไพฑูริย์ วิวัฒน์วงศ์วนา อупนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมพิธี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 392 คน



โรงเรียนสาธิต มร.ลป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งสวนเด็กสุขธาเวช โรงพยาบาลสุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสวนเด็กสุขธาเวช ฯ เพื่อศึกษาดูงานด้านการอบรมเลี้ยงดู การตอบสนองและการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาการผ่านกิจกรรม ณ ห้องประชุมโอฬารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดฐานการเรียนรู้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาครู และบุคลากร คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ฐานสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาและกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กโดยครู และฐานศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้คณะศึกษาดูงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. เข้าร่วมต้อนรับ รมว. อว.



เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.วศินวีโรธม เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยาน ฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย จากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมา นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความสำเร็จภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (Economic Corridor) ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมจะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้อุทยานวิทยาศาสตร์มีบทบาทในการจัดทำแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยในทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกบริการที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกด้วยการ “ใช้นวัตกรรมนำประเทศ” อย่างเป็นรูปธรรม





คณะวิทยฯ มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการยกระดับนวัตกรรมฯ และรับรองเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโครงการฯ ในปี 2567

เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรณัฐ คุณทานนท์ รองคณบดีฯ ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล ประกอบด้วย ผู้บริหารบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการและขยายเครือข่ายสมาชิก โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน “การแข่งขันโครงการฯ โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ” โดย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งได้มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการคัดเลือกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 6 ทีม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับรองเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2567



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนร่องกวางอนุสรณ์ อ.ร่องกวาง จ.แพร่



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนร่องกวางอนุสรณ์ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสงกรานต์ ขุนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องกวางอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ





คณะกรรมการ มร.ลป. จัดสัมมนาในหัวข้อ "Human Rights บอร์ดเกมสร้างสรรค์ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน"



เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว พร้อมด้วย ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกลุ่มรณรงค์ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์จดทะเบียนกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง จัดสัมมนาในหัวข้อ "Human Rights บอร์ดเกมสร้างสรรค์ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน"

โดยมี ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสรียกุล หัวหน้าสำนักงานประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นผู้ให้ความรู้ ภาวะความเป็นผู้นำของต้นแบบของการเล่นเกมพลังสิทธิและบอร์ดเกมพลังสื่อ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ใหญ่ และคณะนักศึกษสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 4 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการประยุกต์แนวทางการศึกษาปฏิบัติจริงในกิจกรรมลักษณะการบูรณาการรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่ายร่วมซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับนักศึกษาโดยการใช้บอร์ดเกม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley BCG
เพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย มูลค่าสูงบนฐาน
ทรัพยากรภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ - 31 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ)
ผศ.ดร.สรวิศ : 084-041-7747, น.อ.ดร. 083-034-8341
หรือ E-mail: rainpro@gmail.com

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ขอเชิญ
นักศึกษาที่สนใจ
สมัครร่วมกิจกรรม
CHRISTMAS & International Food Festival

3 กิจกรรม ดังนี้

- ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
เดือนธันวาคม • ผู้ประกวดจะต้องนำไฟล์ backing track ที่ไม่มีเสียงร้องใดๆ มาส่งในวันจันทร์
- ประกวดแต่งเมนูอาหารเชิฟ หัวใจ International Food
เดือนธันวาคม • สามารถประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)
• ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอชุดสั้นๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ออกบูธอาหารนานาชาติ
เดือนธันวาคม • ผู้ที่สนใจจะต้องแจ้งเมนูอาหารที่จะออกบูธ ณ วันที่มาสมัคร (วันจันทร์-วันพุธ)
• รับสมัครจำนวนจำกัด

นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่
อาคาร 6 ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ชั้น 1
(ติดห้องประชุมบิวคอง) ในวันเวลาราชการ

เปลี่ยนเป็น **จัดกิจกรรม**
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมบิวคอง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เปิดรับสมัคร
บัดนี้ - 20 ธ.ค. 66

ใส่ใจช่วยชีวิตคน

ติดบุหรี่ ติดโควิด
เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก

ITA LPRU 2023

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวน

"บายจางและผู้ประกันตน"
กิจกรรมเน้นใช้สิทธิเลือกตั้ง

อย่าลืม!
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 - 16.00 น.

VOTE
ณ ที่เลือกตั้ง ที่ท่านอยู่ ดังนี้

- อาคารศูนย์เลือกตั้ง โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาลัย
- ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำปาง ศาลาว่าการเมือง (ศาลากลาง)

สายด่วนขอความช่วยเหลือ: 02-956-2222

เชิญชวน นักคิดใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ร่วมอวดคลิปวิดีโอ TikTok

#บันทึกทุกมีใจ
ในรั้วกาสะลอง

ในช่วงการเลือกตั้ง/พิธีสวดลงนามบัตร/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้รับมรดกทุกท่าน จงมีสติของกระสิริ สังกะสี

อิทธิพลวิดีโอ 9-17 ธ.ค. 66

กติกา

- ใช้เพลง Location มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- Tag #WelcomeToLPRU
- พร้อมคำ Hashtag #บันทึกทุกมีใจในกาสะลอง
- #LPRUInnovation2023 #บันทึกทุกมีใจ
- #LPRU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [ForeignAffairs.LPRU](https://www.facebook.com/ForeignAffairs.LPRU)



โรงเรียนสาธิต มร.ลพ. เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการใช้นวัตกรรม Lesson Study and Open Approach ในสถานศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น



อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และ ครูสุรินยา ไชยวงศ์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและนำเสนอผลการใช้นวัตกรรม Lesson Study and Open Approach ในสถานศึกษา ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมระยะที่ 3 การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนา ประยุกต์ใช้ และปรับปรุงพัฒนาในสถานศึกษา

การเข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการอบรมและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ "มุมมองการเข้าสู่เขตโรงเรียนชั้นเรียน" โดยอาจารย์ Kagawa ร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียน Tsukuba Municipal Kasuga Gakuen Compulsory Education School ในระดับชั้น ป.1 และ ป.6 ร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียน Kogane Elementary School ชั้นเรียน Open Class พร้อมทั้ง เข้าสังเกตการปฏิบัติ Lesson Study ของโรงเรียน ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "มุมมองในการสะท้อนผล" โดย อาจารย์ Mori ร่วมจัดทำ โปสเตอร์ เพื่อสรุปสิ่งที่โรงเรียนต้องการ สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาของโรงเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากระยะที่ 3 และต้องการนำกลับไปปฏิบัติต่อที่โรงเรียน

และในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรความร่วมมือ ได้แก่ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม พร้อมร่วมอบรม เสวนา และทำกิจกรรมร่วมกับคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 20 โรงเรียน โดยในระหว่างกิจกรรม ได้มีการแปลภาษาญี่ปุ่นจาก นายอรรถ อินทร์ประสิทธิ์ และนายธนชาติ อนุนิวัฒน์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมกับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 4 หน่วยงาน ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมระยะต่อไป

